

Số: 05/KH-UBND

Phong Hiền, ngày 11 tháng 01 năm 2022

## KẾ HOẠCH

### Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và một số chính sách an sinh xã hội năm 2022

Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HU, ngày 09/12/2021 của Huyện ủy Phong Điền về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Kế hoạch số 282 /KH-UBND, ngày 30 tháng 12 năm 2021 của ủy ban nhân dân huyện Phong Điền, về việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và một số chính sách ASXH năm 2022; Căn cứ Nghị quyết số 40/2021/NQ-HĐND ngày 23/12/2021 của Hội đồng nhân dân xã về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022; Ủy ban nhân dân xã xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và một số chính sách an sinh xã hội năm 2022 như sau:

#### I. Mục đích, yêu cầu:

**1. Mục đích:** Thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, hạn chế tái nghèo góp phần quan trọng để tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người dân nói chung, người nghèo nói riêng, tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận thuận lợi các dịch vụ xã hội cơ bản (việc làm, y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh; thông tin), phấn đấu đạt chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo theo Nghị quyết của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân xã đề ra.

#### 2. Yêu cầu:

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy; triển khai tổ chức thực hiện kịp thời của chính quyền, phối hợp chặt chẽ với UMMTTQ Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội để tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao nhận thức, tích cực tham gia và phấn đấu giảm nghèo một cách bền vững;

- Việc chỉ đạo, triển khai phải thực hiện đồng bộ các ban ngành đoàn thể từ xã đến thôn, trên địa bàn xã và cần xác định giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương đối với công tác giảm nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025;

- Phải xác định nhiệm vụ cụ thể, xây dựng lộ trình đối với từng nội dung công việc phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, từng hộ gia đình, thực hiện đồng bộ các giải pháp về giảm nghèo gắn với xây dựng Nông thôn mới, huy động tối đa các điều kiện, lồng ghép các nguồn lực từ Chương trình mục tiêu quốc gia và các nguồn lực khác để thực hiện giảm nghèo bền vững.

#### II. Các chỉ tiêu cụ thể

1. Phấn đấu trong năm giảm 0,39 % hộ nghèo (tương đương giảm 09 hộ nghèo), đến cuối năm 2022 toàn xã còn 70 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 3,10%, cụ thể chỉ tiêu thôn như sau:

STT	Đơn vị Thôn	Chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo trong năm 2022			Cuối năm 2022	
		Số hộ nghèo đầu năm 2022	Số hộ giảm trong năm 2022	Tỷ lệ (%)	Hộ nghèo còn lại cuối năm 2022	Tỷ lệ (%)
1	Hiền Lương	16	1	5,16	15	4,83
2	Cao Xá	01	0	1,19	01	1,12
3	Sơn Tùng	13	1	3,7	12	3,41
4	Gia Viên	05	0	2,55	05	2,53
5	An Lỗ	16	3	3,7	13	2,50
6	C Ban-Tr Cầu- L Vân	13	2	3,69	11	3,10
7	Bắc-Triều-Vịnh	10	1	3,68	09	3,31
8	Hưng Long-T Hòa	05	1	2,81	04	2,24
<b>Toàn xã</b>		<b>79</b>	<b>09</b>	<b>3,49</b>	<b>70</b>	<b>3,10</b>

**1. Chỉ tiêu vay vốn:** 100% hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có nhu cầu và đủ điều kiện được vay vốn ưu đãi theo quy định.

**2. Chỉ tiêu nước sạch, vệ sinh môi trường:** 100% hộ nghèo sử dụng nước hợp vệ sinh, trong đó 98% nước sạch theo tiêu chuẩn.

**3. Tập huấn:** 100% cán bộ làm công tác giảm nghèo các cấp, trưởng thôn, được tập huấn nâng cao năng lực giảm nghèo.

### **.III. Giải pháp thực hiện**

Tăng cường chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo. Mục tiêu giảm nghèo phải thực sự trở thành nhiệm vụ hàng đầu trong chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, trong đó chú trọng tạo việc làm mới và chuyển dịch cơ cấu lao động.

Trên cơ sở số lượng hộ nghèo địa phương đang quản lý phải xác định được danh sách hộ nghèo có khả năng thoát nghèo năm 2022 sát với thực tế của địa phương. Đồng thời chủ động đề xuất giải pháp cụ thể thoát nghèo cho từng hộ, lồng ghép các mô hình, dự án triển khai tại địa phương để giúp đỡ cho các hộ nghèo. Phối hợp với UBMTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội tổ chức phân công các đoàn thể xây dựng phương án trợ giúp ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm.

Nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa tầm quan trọng của công tác giảm nghèo, xác định công tác giảm nghèo không phải chỉ là trách nhiệm của

nhà nước, mà trước hết phải thuộc về từng cá nhân, gia đình, cộng đồng và trách nhiệm của toàn xã hội.

Tăng cường công tác quản lý, theo dõi, giám sát Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững. Báo cáo định kỳ hàng quý, và năm theo chỉ tiêu hệ thống để tham gia điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.

Huy động tối đa mọi nguồn lực để kết hợp triển khai đồng bộ kịp thời hiệu quả các chương trình, dự án, chính sách giảm nghèo, gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới với giảm nghèo bền vững.

Tăng cường công tác tập huấn, thành thạo ứng dụng công nghệ thông tin về trong rà soát hộ nghèo hằng năm và khai thác quản lý sử dụng; đặt biệt là cán bộ cơ sở thôn.

Thực hiện tốt công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2022-2025 đảm bảo đúng quy trình và bộ công cụ hướng dẫn tại Quyết định số 24/QĐ-TTg .

#### **IV. Các chính sách thực hiện đối với hộ nghèo, cận nghèo:**

Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cho vay vốn, đảm bảo đúng mục đích, đúng đối tượng góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững.

Ủy ban nhân dân xã triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, cận nghèo. Đảm bảo mỗi người thuộc hộ nghèo có một thẻ BHYT, không được cấp trùng lặp.

- Trạm Y tế phối hợp với các đơn vị liên quan, kêu gọi các tổ chức từ thiện tổ chức khám và cấp thuốc miễn phí cho người nghèo, đặc biệt là người nghèo neo đơn, người có công cách mạng đúng quy định của nhà nước.

Cán bộ chuyên trách công tác Lao động-Thương binh và Xã hội xã phối hợp với các trường tuyên truyền phổ biến các chính sách về ưu đãi trong giáo dục đến với các đối tượng, thực hiện việc chi trả kinh phí đúng, đủ và kịp thời cho học sinh theo quy định hiện hành.

Phối hợp Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện thông báo, tuyển sinh lao động nông thôn có nhu cầu học các ngành nghề nông nghiệp để xây dựng kế hoạch đào tạo nghề nâng cao trình độ thâm canh, sản xuất theo chuỗi giá trị cũng như giới thiệu giải quyết việc làm phù hợp. Tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật phát triển sản xuất, tăng thu nhập.

Phối hợp với UBMTTQ và các đoàn thể thống kê những hộ nghèo, cận nghèo còn khó khăn về nhà ở chưa được hưởng chính sách về nhà ở báo cáo cấp trên đề nghị hỗ trợ xây dựng nhà từ các chính sách về hỗ trợ cho hộ nghèo đang được triển khai để phối hợp với UBMTTQ Việt Nam huyện huy động nguồn lực và có giải pháp giúp đỡ. triển khai xây dựng nhà ở cho đối tượng đảm bảo kịp thời, đúng tiến độ theo các quy định hiện hành.

Công chức Tư pháp xã xây dựng Kế hoạch tổ chức tuyên truyền phổ biến, trợ giúp pháp lý những chính sách mới của Đảng và Nhà nước cho các đối tượng nhất là đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo nhằm từng bước cải thiện trình độ nhận thức về pháp luật.

Công chức Tài chính - Kế toán phối hợp với các ngành liên quan, triển khai thực hiện việc hỗ trợ tiền điện, hỗ trợ sản xuất cho hộ nghèo đầy đủ, kịp thời đúng đối tượng.

Công chức khuyến nông- lâm- ngư phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện xây dựng kế hoạch triển khai các mô hình chuyển giao khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi, trồng trọt, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi có hiệu quả phù hợp điều kiện tự nhiên, xã hội của địa phương, nâng cao trình độ sản xuất, (nhà ở đơn sơ, tạm bợ) nhưng chưa được hỗ trợ xây dựng nhà từ các chính sách về hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo đang được triển khai để phối hợp với UBMTTQ Việt Nam huyện huy động nguồn lực và có giải pháp giúp đỡ hộ nghèo còn khó khăn về nhà ở.

Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách đối với người nghèo. Tăng cường công tác tuyên truyền vận động mọi người chung tay giúp đỡ người nghèo đồng thời thực hiện tốt công tác giám sát các địa phương trong việc triển khai thực hiện các chính sách ưu đãi đối với người nghèo.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và thực hiện các chính sách an sinh xã hội năm 2022 trên địa bàn xã./.

***Nơi nhận:***

- UBND huyện;
- Phòng LĐTB&XH huyện;
- Thường vụ Đảng ủy xã;
- TT HĐND xã;
- Chủ tịch, PCT UBND xã;
- CT UBMT và các đoàn thể cấp xã;
- Các trường thôn, cơ quan liên quan cấp xã;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Hoàng Ngọc Trung**